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ปัญหาอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเป็นประเด็นที่สังคมรับรู้มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่มีข่าวใหญ่เมื่อครั้งอุบัติเหตุรถตู้เฉ่ียวชน
กับรถยนต์บนดอนเมืองโทลล์เวย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553  ตลอดช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมามีข่าวอุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับรถตู้นับครั้งไม่ถ้วน มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก ภาครัฐได้ใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัย ไม่ว่า
จะเป็นการบังคับให้ติดเครื่องจีพีเอส การตรวจสภาพรถตู้ การทดสอบคุณสมบัติพนักงานขับรถตู้ มาตรการพ้ืนฐาน
เหล่านี้แมเ้ป็นประโยชน์แต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงรากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง จนถึงล่าสุดอุบัติเหตุรถตู้ชนกับรถ
ปิกอัพที่อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมาท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 25 ศพ สะท้อนให้เห็นว่า
ความพยายามของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้ยังไม่เพียงพอและถูกจุด 

ท าไมรถตู้จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย เหตุผลหลักจ าแนกได้เป็นสองส่วน  ผู้ใช้บริการชอบใช้รถตู้เพราะมี
ขนาดเล็กท าให้ใช้ความเร็วได้และความถี่ในการบริการสูง สะดวกเพราะสามารถไปส่งถึงใกล้จุดที่ต้องการ และค่า
โดยสารไม่แพง ส่วนผู้ให้บริการชอบรถตู้เพราะใช้เงินลงทุนต่ า มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการน้อย มีความยืดหยุ่นใน
การท าธุรกิจได้หลายรูปแบบ ทั้งหมดนี้ ท าให้รถตู้สามารถเอาชนะรถบัสโดยสาร ซึ่งมีข้อเสียเปรียบในประเด็นที่
กล่าวมาท้ังหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางระหว่างเมืองระยะสั้น (ไม่เกิน 300 กิโลเมตร) ซึ่งในปัจจุบันแทบจะ
ไม่มีรถบัสให้บริการแล้ว 

แต่ข้อได้เปรียบของรถตู้นี้ก็เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย คนขับรถตู้ใช้ความเร็วสูงเพราะ
ต้องการท ารอบเพื่อให้มีรายได้ไปผ่อนรถ และปรับเพ่ิมที่นั่งเป็น 15 ที่นั่งจากรถตู้ท่ัวไป 12 ที่นั่ง ในช่วงที่มี
ผู้โดยสารมากก็อาจรับผู้โดยสารเกินพิกัด ด้วยสภาพตัวถังและประตูรถตู้ และการบรรทุกผู้โดยสารอย่างหนาแน่น 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุการหนีออกจากตัวรถท าได้ยากเพราะไม่มีประตูหนีภัย ประกอบกับการติดถังแก๊สเพ่ือลดต้นทุน
การเดินรถ ท าให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสสูงที่จะเกิดเพลิงไหม้และมีผู้โดยสารติดอยู่ในรถตู้ 

จากโศกนาฏกรรมที่เกิดกับรถตู้นับครั้งไม่ถ้วน เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การใช้รถตู้ในการขนส่งสาธารณะนั้น
ไม่ปลอดภัย รถบัสโดยสารที่มีสภาพเหมาะสมกว่าก็มีต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับรถตู้ได้ การแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุรถตู้อย่างตรงจุดจึงควรต้องพิจารณาท้ังประเด็นด้านการลงทุนและบริหารจัดการด้วย ที่ผ่านมาภาครัฐมี
มุมมองต่อบริการรถโดยสารสาธารณะว่าเป็นธุรกิจที่ภาคเอกชนต้องลงทุนและด าเนินการโดยได้รับการสนับสนุน
น้อยมากจากภาครัฐ  หน่วยงานรัฐเน้นบทบาทเพียงการควบคุมคุณภาพการบริการและราคาค่าโดยสาร  ผลก็คือ
ผู้ประกอบการเอกชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาธุรกิจได้ และพยายามลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนรถบัสเป็นรถตู้ โดย
ด าเนินรูปแบบธุรกิจที่น าไปสู่ความไม่ปลอดภัย เช่น  ระบบผู้ประกอบการรายย่อยที่ให้รายได้คนขับตามจ านวน
รอบวิ่ง ขาดสวัสดิการแรงงาน และขาดระบบรับผิดชอบร่วมกันทางกฎหมายในระดับองค์กรเมื่อมีการกระท าผิด
ซ้ าซาก เป็นต้น 
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แน่นอนว่าปัญหาอุบัติเหตุรถตู้ต้องพ่ึงการก าหนด ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารและ
พฤติกรรมคนขับที่เข้มงวดและสม่ าเสมอ รวมถึงระบบลงโทษผู้ประกอบการและวินที่ท าผิดกฎหมายซ้ าซาก แตจ่าก
ประสบการณ์ในหลายประเทศท่ัวโลก บริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วภาครัฐจะให้งบประมาณลงทุนส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะส าหรับระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด อีกท้ังส่วนใหญ่ยังให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินรถอีกด้วย ในประเทศไทยมีเพียงกรุงเทพมหานครที่ภาครัฐลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะโดยเน้นไปที่
รถไฟฟ้า ส่วนในต่างจังหวัดยังไม่มีเมืองใดที่รัฐลงทุนกับระบบขนส่งสาธารณะในเมือง บริการขนส่งสาธารณะโดย
ผู้ประกอบการเอกชนก็ไม่มีคุณภาพ ท าให้การเดินทางจากสถานีขนส่งไปยังจุดที่ผู้โดยสารต้องการไม่สะดวกและ
ราคาแพง ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่รถบัสไม่ได้รับความนิยมและผู้โดยสารหันไปใช้รถตู้  

ดังนั้นในการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ภาครัฐยังต้องยึดหลักการว่า การขนส่งสาธารณะเป็นสิทธิและสวัสดิการ
พ้ืนฐานของประชาชน และความปลอดภัยต้องมาก่อนปัจจัยอ่ืนๆ เสมอแม้ว่าจะท าให้ต้นทุนต้องสูงขึ้นก็ตาม รัฐ
ต้องให้การสนับสนุนบริการทางเลือกที่มีความปลอดภัยมากกว่า เช่น พัฒนาระบบรถบัสโดยสารให้มีความสะดวก
และสามารถแข่งขันได้ เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับผู้เดินทาง หากไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากค่าโดยสารที่เพ่ิมสูงขึ้น รัฐก็ต้องช่วยลดต้นทุนการบริการโดยรถบัสโดยสารที่ได้มาตรฐานและในขนาดที่
เหมาะสมด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การลดภาษีน าเข้าหรือการส่งเสริมการประกอบรถบัสโดยสารภายในประเทศ 
การให้เงินอุดหนุนในสวัสดิการพื้นฐานของคนขับที่ไม่ข้ึนอยู่กับรายได้จากค่าโดยสาร และเงินอุดหนุนในการพัฒนา
และจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพการบริการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ การพัฒนาขนส่งสาธารณะควรเลือกใช้ระบบหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยทั่วไปรถโดยสารประจ าทางเป็นบริการพ้ืนฐานที่ทุกเมืองควรมี เมื่อจ านวน
ผู้โดยสารในบางเส้นทางหนาแน่นมากขึ้น จึงพัฒนาเส้นทางนั้นขึ้นเป็นระบบราง โดยยังคงมีรถโดยสารประจ าทาง
ท าหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ย่อยเพ่ือป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบราง แนวคิดเชิงระบบเช่นนี้ไม่ได้น ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะของไทยเท่าที่ควร  ในปัจจุบันแม้เป็นเรื่องดีท่ีภาครัฐมุ่งเน้นการสร้างรถไฟฟ้าและรถไฟ
ความเร็วสูง แต่หากระบบรถโดยสารเชื่อมต่อระบบรางยังไม่ได้รับการพัฒนา ก็จะน าไปสู่ปัญหาความไม่คุ้มค่าใน
การลงทุน และเปิดช่องว่างให้บริการรถตู้ที่สะดวกและถูกกว่าสามารถเข้ามาท าธุรกิจบนความเสี่ยงในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนไดต่้อไป  
 
มติชนรายวัน. วันที่ 6 มกราคม 2560. 


